

**DIỄN VĂN KHAI MẠC KỶ HỌP LẦN THỨ CHÍN
– HĐND HUYỆN KHOÁ XI, NHIỆM KỶ 2016-2021**

***Kính thưa: - Các vị đại biểu HĐND huyện cùng các vị khách quý.
- Kính thưa toàn thể cử tri huyện nhà.***

Hoà trong không khí nỗ lực thi đua nước rút để hoàn thành các nhiệm vụ của hệ thống chính trị địa phương huyện Côn Đảo năm 2018, hôm nay theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 long trọng tiến hành Kỳ họp lần thứ Chín – kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 của HĐND huyện. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý vị khách quý tham dự kỳ họp và xin gửi đến toàn thể cử tri theo dõi kỳ họp qua sóng truyền thanh trực tiếp, lời chúc sức khoẻ nồng nhiệt, thân thiết nhất.

Thưa các vị đại biểu tham dự Kỳ họp thứ Chín của HĐND huyện, cùng toàn thể cử tri huyện nhà!

Theo luật định, tại kỳ họp này sẽ tập trung cho việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và thực thi luật pháp trong năm 2018 và bàn bạc, thảo luận để quyết nghị, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, phát huy dân chủ và thực thi luật pháp năm 2019 của huyện Côn Đảo chúng ta. Theo chương trình của kỳ họp, các vị Đại biểu HĐND huyện và các vị khách mời sẽ thảo luận, tranh luận và quyết nghị thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, dự kiến chương trình công tác, kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐND huyện, của UBND huyện, của TAND, VKSND và Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

Kỳ họp sẽ nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện nhà tại 7 hội nghị TXCT trước kỳ họp, nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo về kết quả công tác xây dựng chính quyền năm 2018 cùng những kiến nghị của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện gửi đến Kỳ họp. Các vị đại biểu HĐND huyện và các vị khách mời sẽ thay mặt cử tri huyện nhà, thực hiện quyền chất vấn đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện về những vấn đề mà đông đảo cử tri huyện nhà bức xúc hoặc quan tâm.

Đặc biệt, kỳ họp này HĐND huyện tiến hành một số nội dung sơ kết nữa nhiệm kỳ thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐND, UBND huyện, sơ kết hơn hai năm thực hiện Quy chế liên tịch về mối quan hệ phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Quan trọng nhất, là tại kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND huyện sẽ thay mặt cử tri huyện nhà tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 16/20 người giữ chức vụ của Thường trực HĐND và UBND huyện đã được HĐND huyện Khóa XI bầu. Kết quả việc lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở quan trọng trong việc đánh giá, phân công công tác cán bộ trong thời gian tới; đồng thời là cơ sở để cho từng vị cán bộ, công chức tự rà soát lại kết quả phấn đấu, rèn luyện, công tác của bản thân để tiếp tục hoàn thiện bản thân, nỗ lực trở thành người công bộc, người đầy tớ của nhân dân.

Thưa các vị đại biểu HĐND huyện, các đại biểu tham dự kỳ họp và toàn thể cử tri huyện nhà!

Với khối lượng công việc tương đối lớn và nhiều nội dung quan trọng mà kỳ họp này phải cố gắng để hoàn thành trong thời gian dự kiến là hai ngày. Vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện, các vị khách mời dự kỳ họp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận, tranh luận, mạnh dạn, thẳng thắn góp ý về những mặt còn tồn tại, đề xuất, hiến kế về những giải pháp mà địa phương cần tập trung thực hiện trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Đồng thời, phát huy trách nhiệm là người đại diện cho quyền lực nhà nước của nhân dân thực hiện quyền chất vấn, truy vấn thẳng thắn trên tinh thần xây dựng và phát triển, tập trung vào những vấn đề mà HĐND huyện cũng như cử tri đã ý kiến, kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết hoặc giải quyết chưa được thỏa đáng.

Thông qua thảo luận, tranh luận, chất vấn để phân tích, làm rõ vấn đề, những mặt còn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện để trên cơ sở đó đề ra những giải pháp, biện pháp thiết thực, cụ thể để tiếp tục phát huy những thuận lợi, tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong thời gian tới, tiếp tục đưa tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh của huyện nhà ngày một ổn định và phát triển. Tôi yêu cầu từng vị đại biểu hãy phát huy hết tinh thần trách nhiệm, để xứng đáng với sự tín nhiệm mà cử tri Côn Đảo đã tin tưởng giao cho chúng ta. Tôi mong muốn cử tri huyện nhà tiếp tục quan tâm theo dõi, giám sát hoạt động của các đại biểu tại kỳ họp và tiếp tục tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện trong thời gian tới.

Với tinh thần và mong muốn đó, tôi tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ Chín của HĐND huyện khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021. Xin trân trọng cảm ơn./